

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35); Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

tăng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chính đôn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XIII; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

sau dịch Covid-19; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: một bài viết loại hình tạp chí và bài viết loại hình báo in hoặc điện tử. Các tác phẩm được sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố. Ban tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ ngày phát động cho đến hết ngày 30/7/2022 tính theo đầu bưu điện. Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10/2022.

đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh: Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiệm vụ quan trọng này. Qua đó tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng phục vụ trực tiếp công

tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, lan tỏa nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, từng bài viết phải phát huy tính sáng tạo, làm sâu sắc vấn đề lý luận và thực tiễn. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị quán triệt quan điểm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, kế hoạch tổ chức cuộc thi, triển khai sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2022, LLVT tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và của tỉnh về công tác huấn luyện, quốc phòng địa phương. Lực lượng thường trực tổ chức huấn luyện nghiêm túc theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", quá trình huấn luyện coi trọng việc đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực nâng cao khả năng cơ động của bộ đội, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị mới. Lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", lực lượng dự bị động viên huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả"; chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí trong biên chế và vũ khí tự tạo...

LLVT tỉnh phấn đấu bảo đảm hoàn thành 100% chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đơn vị tượng, kết quả kiểm tra hội thao đối với dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó 70% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện.

Ngay sau lễ phát động đợt thi đua cao điểm, đại diện chỉ huy các lực lượng, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Cùng ngày, LLVT các địa phương, đơn vị cũng tổ chức ra quân huấn luyện năm 2022.

* Sáng ngày 1/3, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ và Ban CHQS huyện Đông Hưng tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu" chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT Thái Bình (20/4/1947 - 20/4/2022) và quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.



Các đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2022.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm, cán bộ, chiến sĩ LLVT hai huyện tập trung thực hiện "5 mẫu mực": Mẫu mực về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; mẫu mực về chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; mẫu mực về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ; mẫu mực về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhân dân; mẫu mực thi đua tổ chức tốt các hoạt động hướng về ngày truyền thống LLVT Thái Bình.

Thông qua đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ LLVT hai huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Thêm 16.500 liều Molnupiravir được cấp cho Thái Bình trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát Covid-19

Thái Bình là một trong những tỉnh, thành phố được lựa chọn thực hiện chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai.

Trong đợt này, Thái Bình tiếp tục được Bộ Y tế cấp thêm 16.500 liều Molnupiravir. Đây là thuốc do nước ngoài sản xuất để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ. Dự kiến trước ngày 3/3 thuốc sẽ được chuyển về tỉnh. Sở Y tế đã giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ.

HOÀNG LANH

VŨ THƯ Tổ chức tiêm lưu động vắc-xin phòng Covid-19 tại gia đình cho người chưa tiêm mũi 1, mũi 2

Chiều ngày 1/3, UBND huyện Vũ Thư tổ chức họp trực tuyến với các xã, thị trấn quán triệt, chỉ đạo các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, trong tháng 2/2022, toàn huyện phát sinh hàng nghìn ca mắc Covid-19, trong đó tỷ lệ người mắc Covid-19 là lao động tại các doanh nghiệp chiếm đa số. Một số xã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao như Minh Lăng, Vũ Tiến, Minh Quang...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, huyện Vũ Thư chỉ đạo mỗi đơn vị, địa phương nỗ lực cao nhất, quyết tâm từng bước kiểm chế, giảm dần số ca mắc Covid-19 tại địa bàn. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và hướng dẫn F0 điều trị tại nhà. Các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn F0, người nhà cập nhật phần mềm điều trị F0 để đánh giá nguy cơ và can thiệp y tế kịp thời. Huyện rà soát tất cả những người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1, mũi 2; thành lập tổ tiêm vắc-xin lưu động tại 100% xã, thị trấn, đến từng gia đình tiêm cho những trường hợp này. Huyện sẽ siết chặt kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, trường học. Các địa phương, đơn vị liên quan như Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm xã hội huyện cần thống nhất phương án, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan để bảo đảm quyền lợi cho người lao động bị mắc Covid-19. Trong điều kiện vật tư y tế khan hiếm và tăng giá, các địa phương, ngành y tế hướng dẫn cơ sở, nhân dân sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nhất nguồn vật tư y tế sẵn có; hợp đồng sử dụng hộ, xã hội hóa vật tư y tế của nhân dân, cộng đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

QUYNH LƯU

TẬP TRUNG THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

và cây màu vụ xuân. Đến ngày 24/2, diện tích lúa xuân đã gieo cấy đạt 67.030ha, đạt 89% kế hoạch. Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi phát triển tốt để tái đàn. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả khá với giá trị sản xuất 2 tháng đầu năm ước đạt 13.744 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021; tình đã tổ chức khởi công, động thổ một số dự án, công trình tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, phát triển nhà ở được duy trì thực hiện nền nếp, bảo đảm quy định pháp luật. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.627 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 350 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 368 triệu USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác thu, chi ngân sách, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trước, trong và sau tết dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội họp để hoàn chỉnh báo cáo; các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, trên cơ sở đó xác định rõ các giải pháp để tổ chức thực hiện. Cùng với đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, nhất là trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết với nhiều kết quả tích cực như: đứng thứ 7 toàn quốc về hoạt động an sinh dịp tết; năm thứ 10 liên tiếp không có tiếng phào nổ; công tác phòng, chống dịch được duy trì thực hiện, là tỉnh dẫn đầu cả nước về tiêm chủng..., đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn



Các đại biểu dự họp.

Ảnh: NGỌC LINH

chế cần nghiêm túc khắc phục như: kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế làm việc ở một số cơ quan, đơn vị, ngành chưa nghiêm túc; việc triển khai thực hiện một số chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành còn chậm, đặc biệt là cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, các kiến nghị kiểm toán, các nhiệm vụ đã có chủ trương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ở một số sở, ngành còn chậm; công tác phòng, chống dịch ở một số cơ quan, đơn vị xuất hiện biểu hiện chủ quan, lơ là; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số địa phương và sở, ngành chưa được thông suốt, nhịp nhàng.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chấn chỉnh kỷ cương, quy luật và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm và có lộ trình những vấn đề còn tồn tại theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: tập trung thu hút đầu tư tốt, đổi mới cách nghĩ, cách làm và đổi mới phong thái, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, trên cơ sở đó cải thiện hình ảnh để các doanh nghiệp, tập đoàn yên tâm khi đầu tư vào tỉnh; đẩy mạnh khởi nghiệp các nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án,

đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn; tăng cường thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại về chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ngành y tế luôn chủ động trong mọi tình huống dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung thực hiện tốt công tác phòng, an ninh, hỗ trợ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là thu hút đầu tư, bảo đảm an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư đã, đang và dự kiến sẽ đầu tư vào tỉnh.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Ra quân tháng thanh niên năm 2022

Sáng ngày 1/3, tại xã Vũ Lạc, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Bình ra quân tháng thanh niên năm 2022.

tham gia xây dựng đô thị văn minh, chăm lo sức khỏe, tinh thần cho người dân, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo", các cấp bộ đoàn, hội ở thành phố Thái Bình tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng các công trình thanh niên vì cộng đồng; các hoạt động thi đua học tập, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất, khởi nghiệp, lập nghiệp; xung kích

Tại chương trình ra quân, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Thái Bình tặng quà cho cựu thanh niên xung phong, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Lạc trị giá 7 triệu đồng; phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trao biển hỗ trợ chương

trình khám và cấp thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn xã Đông Thọ; Trung tâm ngoại ngữ Headway trao học bổng tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây dựng tuyến đường hoa thanh niên cho Đoàn Thanh niên xã Đông Mỹ và hỗ trợ tu sửa tuyến đường thanh niên tự quản cho Đoàn Thanh niên xã Tân Bình, khánh thành và gắn biển công trình sân chơi thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trị giá hơn 400 triệu đồng tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc.

MINH PHÚC

ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 1/3, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

dịch sát khuẩn, khai báo y tế trước khi hiến máu.

Với tinh thần hành động "Giọt máu cho đi - cuộc đời ở lại", ngày hội hiến máu thu hút hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn đảng ký tham gia hiến máu, thu được 95 đơn vị máu. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình hiến máu, Ban tổ chức nhắc nhở các tình nguyện viên tham gia hiến máu giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung

NGUYỄN THỜI

Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc Molnupiravir và Remdesivir trong điều trị Covid-19

(chinhphu.vn) Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 437/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung một số điểm của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19" ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế đã có hướng dẫn liên quan tới việc dùng thuốc kháng virus.

Cụ thể, tại bảng tổng hợp nguyên tắc điều trị người bệnh Covid-19 bổ sung thêm nội dung về thuốc Molnupiravir: Thuốc dùng cho người có triệu chứng nhẹ và trung bình. Người bệnh mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc mức độ nhẹ có thể điều trị tại nhà hoặc các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tùy theo tình hình dịch tại từng địa phương. Có sự theo dõi của nhân viên y tế.

trung bình và nặng, khởi phát bệnh chưa quá 10 ngày có suy hô hấp phải thở oxy, thở HFNC, thở máy không xâm nhập - Nền phối hợp với Corticoid (ưu tiên Dexamethason). - Với các trường hợp đã được điều trị bằng Remdesivir trước khi thở máy xâm nhập hoặc ECMO thì có thể tiếp tục dùng Remdesivir cho đủ liệu trình. Chống chỉ định với tiền sử quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong công thức thuốc. - Người bệnh có men gan ALT tăng trên 5 lần giới hạn trên của khoảng giá trị bình thường liều dùng: Người ≥ 12 tuổi và cân nặng > 40kg: Ngày 2 liều 200mg, những ngày sau 100mg/ngày, truyền tĩnh mạch 1 lần trong 30 - 120 phút.

+ Thời gian điều trị: 5 ngày, nếu không cải thiện về lâm sàng có thể điều trị thêm 5 ngày tiếp. Lưu ý, trẻ em < 12 tuổi thực hiện theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 ở trẻ em. - Phụ nữ có thai và nuôi con bằng sữa mẹ: Chưa có dữ liệu đầy đủ. Không khuyến cáo sử dụng trong trường hợp lợi ích vượt trội so với nguy cơ. - Theo dõi người bệnh trong thời gian truyền và trong vòng 1 giờ sau truyền để phát hiện và xử trí kịp thời phản vệ và các phần ứng tiêm truyền (nếu có). - Theo dõi tăng men gan trong quá trình sử dụng thuốc. Ngưng sử dụng thuốc nếu ALT tăng trên 5 lần giới hạn trên của khoảng giá trị bình thường trong quá trình điều trị.

Chống chỉ định: Quá mẫn với Molnupiravir hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. Liều dùng: 800mg/lần, uống x 2 lần/ngày. - Thời gian điều trị: 5 ngày. Chú ý: - Không khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi do quan ngại nguy cơ độc tính trên thai nhi, trên xương, sụn của thuốc. - Phụ nữ có khả năng mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và có hiệu quả trong quá trình điều trị và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều Molnupiravir cuối cùng. - Phụ nữ cho con bú: không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều Molnupiravir cuối cùng. - Đối với nam giới trong độ tuổi sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và hiệu quả trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng. - Thông tin chi tiết về thuốc thực hiện theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc được Bộ Y tế phê duyệt.